



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล
เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ตามประกาศคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์อาจารย์ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว นั้น

คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด
สถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่มหาวิทยาลัยออกให้
ไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการคัดเลือก
หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่จะได้
ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าคัดเลือกได้

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดำเนินการคัดเลือกตามสมควร
ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือทดสอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่สำหรับการคัดเลือกวิชาแรก
ผู้ใดเข้าห้องคัดเลือกหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องคัดเลือก
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้
หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องคัดเลือก
โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการคัดเลือก

๖. หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกำกับห้องคัดเลือก หรือประธานสนามคัดเลือกในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการ
แก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

๗. ผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ใดทุจริตในการคัดเลือกไม่ว่าวิชาใดจะไม่ได้รับการพิจารณาผล
การคัดเลือกในวิชานั้น

๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก

๙. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทำข้อสอบคัดเลือกข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เครื่องคิดเลขและอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ส่วนกระดาษเขียนตอบทางคณะฯ จะจัดให้และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วไลภรณ์ สุทธา

(ดร.วไลภรณ์ สุทธา)

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดห้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สนามสอบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สอบคัดเลือกวันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๙๔๐ , ๒๐๙๔๑
อัตราเงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นางสาววรลักษณ์ ป้อมน้อย	
๒	๑๐๐๒	นางสาวสุธิดา กิจจาวรเสถียร	

วังมรดก ๕๓๑

กำหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันคัดเลือก	วิธีการคัดเลือก/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่คัดเลือก
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐	ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) - ความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารและการเตรียมการประกอบอาหารตามหลักสากล อาหารนานาชาติ และการจัดบริการอาหาร - การเขียนโครงการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ - การเขียน มคอ.๓ และแผนการสอน สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) - ประกอบอาหารมื้อกลางวัน ๑ ชุด	๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	๑.๕	ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๒ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรม- ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ห้องปฏิบัติการ ๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑
		๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	๑.๕	

วันคัดเลือก	วิธีการคัดเลือก/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่คัดเลือก
<p>๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐</p>	<p>ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี สัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทาง การศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ งานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมี ปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น</p>	<p>๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป</p>		<p>ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๒ อาคารเรียนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรม- ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร</p>